

CHƯƠNG TRÌNH CỤ THỂ

ĐÊM 1 : HÀ NỘI – SÀI GÒN – PHAN THIẾT MŨI NÉ

05h30: Cty Du Lịch **Công Đoàn Điện Lực Việt Nam** đón Quý khách tại sân bay Nội Bài bắt đầu cho chuyến hành trình “hành trình khám phá duyên hải nam trung bộ”

07h30: Đến TP,Hồ Chí Minh Đoàn khởi hành đi **Mũi Né Phan Thiết** trên chuyến xe đời mới, sang trọng, êm ái và trang thiết bị nội thất hiện đại. tặng ngay 200.000 cho quý khách khi lên xe cùng **EVN tour**, HDV sinh hoạt & tổ chức hoạt náo vui nhộn,Trên đường đi xe ghé trạm dừng chân Lê Hoàng để quý khách vệ sinh, nghỉ ngơi. Tiếp tục hành trình. đến thành phố biển Phan Thiết. Trên đường đi HDV sẽ thuyết minh về những nét văn hóa của từng địa phương mà đoàn đi qua, hoạt náo, kể nhưng câu chuyện vui Quý khách sẽ có những phút giây tuyệt vời với công ty du lịch EvnTour.

11h30: Đến Mũi Né Quý khách nhận **phòng resort 3 sao** sau đó dùng cơm trưa nghỉ ngơi

14h00: đoàn di chuyển đến tham quan tháp **POSHANU** một công trình kiến trúc nghệ thuật cổ của người **Champa** khu vực Bình Thuận. Tháp có phong cách kiến trúc Hòa Lai, tuy chỉ có kích thước vừa và nhỏ, nhưng nó chất lọc được những tinh hoa kỹ thuật kiến trúc và nghệ thuật trang trí của người Chăm xưa tạo nên vẻ uy nghiêm và kỳ bí. Trên đường đi quý khách sẽ được ngắm nhìn khu phế tích **Lầu Ông Hoàng** nơi đã ghi dấu mỗi tình của Mộng Cầm và nhà thơ Hàn Mặc Tử

15h30:Tiếp tục hành trình đến tham quan **Lâu đài rượu vang** trực thuộc **Sealink City** – tại đây du khách có cảm giác trở về thời trung cổ của Châu Âu với khu quảng trường rộng lớn, mái vòm cổ kính, trang nhã, sang trọng, và những tháp canh cao vút trải tầm nhìn ra không gian tươi xanh của Sea Links City và toàn vịnh Mũi Né. Bảo tàng ngọc trai – tham quan khu giới thiệu, trưng bày các sản phẩm trang xuất từ ngọc trai sang trọng theo từng chủng loại và kích cỡ.

16h30: Đoàn rời tháp Poshanur tiếp đến tới tiểu đảo cát bay Mũi Né được ví như **tiểu Sa mạc** duy nhất ở Việt Nam hay còn gọi là **Đồi Cát bay** bởi hình dáng của nó thay đổi liên tục theo từng ngày, từng giờ đó chính là sự kỳ diệu mà mỗi ngày con người luôn muốn khám phá nét đẹp của đồi cát mà không biết chán. **Quý khách thử thách với những trò mạo hiểm như trượt cát trên thảm hoặc lưu lại cho mình những tấm hình thật tuyệt khi hoàng hôn buông xuống.** Sau đó về resort tự do nghỉ ngơi tắm biển, thưởng thức

những món đặc sản biển.

19h00: Đoàn dùng cơm tối với những đặc sản biển mũi né như: ghẹ hấp, mực chiên, lẩu hải sản .vvv

NGÀY 2 : MŨI NÉ – BÌNH BA – VỊNH CAM RANH

06h00: Quý khách dùng **điểm tâm sáng Buffet** tại khách sạn sau đó khởi hành đi khám phá đảo Bình Ba hoang sơ một thiên đường còn sót lại trên bản đồ du lịch Việt Nam trên đường đi quý khách đi ngang qua nhà máy **nhà nhiệt điện Ninh Thuận**, nhà máy điện bằng **năng lượng gió đầu tiên ở Việt Nam** đi ngang qua những vườn thanh long bạt ngàn nặng trĩu trái, nghe HDV EVN tour thuyết minh tìm hiểu cuộc sống người dân bản địa nơi đây ngắm nhìn những Tháp Champa cổ còn sót lại tìm hiểu lịch sử văn hóa dân tộc Champa một thời hoàng kim

11h00: đến cảng Ba Ngòi di chuyển bằng Tàu khoảng 45 phút ra Đảo Bình Ba. Trên thời gian tàu di chuyển ra đảo Đoàn sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ với biển xanh dập dờn của **vịnh Cam Ranh** quý khách sẽ thấy những chiếc **tàu ngầm KILO của hải quân Việt Nam**, những bè nuôi tôm hùm nằm rải rác trên biển..

12h00: Đoàn dùng cơm trưa tại nhà dân trên đảo. Sau đó nhận phòng **Homestay** nghỉ ngơi

14h00: Quý khách lên Tàu HDV sẽ hướng dẫn quý khách tham quan **Đảo Bình Ba**, sẽ đi qua những bãi biển đẹp nổi tiếng của Bình Ba chưa có trên bản đồ du lịch Việt Nam như đến với Bãi **Bồ Đề**, **Bãi Nhà Cũ**, tại đây quý khách tham gia chương giao lưu văn nghệ “chương trình bar trên biển” vừa tắm biển, vừa thưởng thức rượu vang cùng nhấm nhai trái cây, lặn ngắm những Rặng san hô đủ màu sắc trên những phao nổi trên biển, cảm giác rất thoải mái và thú vị.

16h30: Quý khách tự do tắm biển tại bãi Nồm hoặc tham gia chương trình vận động biển với nhiều phần thưởng hấp dẫn do cty du lịch Evntour tổ chức.

17h30: Quý khách về lại phòng vệ sinh cá nhân để chuẩn bị cho chương trình BBQ đặc sắc buổi tối

18h30: HDV đưa quý khách tham quan và tìm hiểu cách nuôi tôm hùm tại bè và sau đó quý khách sẽ vào khu vực đã **setup tiệc BBQ** sẵn để tham gia bữa tiệc hải sản với không khí thân mật nhưng không kém phần sôi động và hấp dẫn với chương trình Karaoke giao lưu văn nghệ do HDV EVN tour tổ chức. Quý khách được thưởng thức rượu tiết tôm hùm.

- 1. Cá nướng
- 2. Tôm hấp nước dừa
- 3. Mực hấp gừng
- 4. Cơm chiên dương châu
- 5. Cháo tôm hùm
- 6. Ốc Hấp
- 7. Khăn lạnh, trái cây, bia, nước ngọt.

Tối: Quý khách tự do khám phá đảo Bình Ba về đêm với cá món dân dã như: bánh căn, bánh trộn...

NGÀY 3 : NHA TRANG – KHU DU LỊCH VIPEARLAND 5 SAO

06h00: Quý khách tự do tắm biển Bình Ba vào sáng sớm ngắm bình Minh trên Vịnh Cam Ranh dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng sau đó Quý khách sẽ đi lên đỉnh núi ngắm toàn bộ cảnh biển tuyệt đẹp tại **Vịnh Cam Ranh**. Phía xa xa là tháp **lô cốt của người Pháp** xây dựng từ cuối thế kỷ 19 mà người dân nơi đây quen gọi là **Lầu Ông Hoàng 2**. Tham quan các **bộ đồ sùng thần công** và là nơi tiếp giáp duy nhất giữa biển và đất liền.

Sau đó Quý khách có thể tham qua những ngôi chùa độc đáo trên đảo như: **Tịnh Thất Ngọc Gia Hương** hay **Điện Đạ Tạng**, đây là những di tích lịch sử trên đảo bằng xe máy hoặc xe điện.

11h00: Về nhà hàng dùng cơm trưa trả phòng lên tàu vào lại đất liền khởi hành đi Nha Trang

13h00: Đến Nha Trang quý khách nhận phòng khách sạn sau đó Xe đưa đoàn tham quan chùa Long Sơn, Chùa còn được gọi là **chùa Phật Trắng** hoặc **Đăng Long tự**. Đây là điểm đến hành hương, văn cảnh yêu thích của người địa phương cũng như khách thập phương và là ngôi chùa nổi tiếng nhất thành phố Nha Trang bởi lịch sử lâu đời với bức tượng Kim Thân Phật tử nằm trên đỉnh núi. Xây dựng từ năm 1963, đã đưa ngôi chùa vào danh sách kỷ lục Việt Nam: “Ngôi chùa có **tượng Phật ngoài trời lớn nhất Việt Nam**”.

16h30: Đoàn tham quan Nhà Thờ Đá, một công trình kiến trúc độc đáo của Nha Trang.

Lựa chọn 2:

14h00: Xe đưa đoàn tham quan Khu Du Lịch 5 Sao Vinpearland. Quý khách tự do tham gia tất cả các trò chơi trong nhà, ngoài trời:

- Hệ thống làn trượt đầu tiên trên đảo tại Châu Á: Alpine Coaster
- Trò chơi bật nhảy Bungee

- Hay thử sức “bay” trên biển với các trò chơi cảm giác mạnh như: đu quay 3 chiều, đu quay vắng dây, đu quay thú nhún, đu quay voi con, tàu hải tặc, tàu lượn cao tốc.
- Khám phá hệ thống các trò chơi trong nhà như: đấu bò tót, xe đung, vườn cổ tích, thiên đường trẻ em, siêu thị game, hát karaoke & và trải nghiệm cảm giác mới lạ trong rạp chiếu phim 4D hiện đại.
- Thám hiểm thế giới đại dương với hàng trăm ngàn sinh vật biển qua Thủy Cung Vinpearl lớn nhất Đông Nam Á bằng hệ thống cầu thang cuốn trong một đường hầm dài 90m dưới đáy biển được thiết kế rất công phu tạo cảm giác hấp dẫn, kỳ bí.
- Trải nghiệm đa cảm giác tại khu vực Công Viên Nước với các trò chơi cảm giác mạnh: đường trượt 6 làn, hồ đen vũ trụ, cảm tử quân, rơi tự do, sóng thần, phao bay & phao vượt tốc. Thỏa thích trong không gian của bé tại khu vực trò chơi dành cho gia đình: hồ bơi trẻ em, hồ tạo sóng, máng trượt thân người, máng trượt nhóm gia đình...
- Dạo bộ dọc những dãy phố mua sắm rộng hơn 6000 m² với những gian hàng thiết kế độc đáo.
- Tham quan Trúc Lâm Tịnh Viện để tìm về một không gian tâm linh, thành kính và hướng thiện của đức Phật.

18h00 Khởi hành về lại cảng Phú Quý bằng hệ thống cáp treo vượt biển dài nhất thế giới.

18h30 xe đưa quý khách thưởng thức nem nướng đặc sản tại Nha Trang.

Buổi tối: Tự do khám phá thành phố Nha Trang, nghỉ đêm tại Nha Trang.

NGÀY 4 : NHA TRANG - HÀ NỘI

07h00: Quý khách dùng điểm tâm sáng buffet tại khách sạn tự do tắm biển vào sáng sớm

09h00: Quý khách tham quan đảo **Hòn Đỏ** Nha Trang trên Hòn Đỏ có một ngôi chùa cổ tên là **Chùa Từ Tôn** Điểm đặc biệt là Chùa Từ Tôn là một bãi đá màu đỏ tự nhiên rất đẹp, Chùa Từ Tôn là một thắng cảnh rất đẹp của Phật giáo Tỉnh Khánh Hoà và điểm đến của du khách thập phương khi đi du lịch tới thành phố biển Nha Trang.

10h00: Xe đưa đoàn tham quan **chợ đầm** là chợ trung tâm của thành phố biển Nha Trang, là một công trình kiến trúc đẹp, độc đáo. Đây là chợ lớn nhất và cũng là biểu tượng thương mại của thành phố biển này. Đây là trung tâm thương mại mua sắm và cũng là điểm tham quan du lịch.

11h30: Quý khách về khách sạn nghỉ ngơi tự túc ăn nhẹ sau đó xe đưa đoàn ra sân bay
đáp chuyến bay về **TP.Hà Nội** lúc 14h10 phút về đến sân bay **Nội Bài** EVN tour xin chào
và hẹn gặp lại quý khách trong những hành trình tiếp theo